

PHI TRƯỜNG JOHN WAYNE, THÔNG BÁO KẾ HOẠCH THAM DỰ CỘNG ĐỒNG QUẬN CAM

Phi Trường John Wayne, Quận Cam (JWA), loan báo cùng công chúng cơ hội của quý vị cung cấp những ý kiến về những dự án trong Chương Trình Cải Thiện Vốn Phi Trường (CIP). Thông báo này được thực hiện theo qui định của Kế Hoạch Tham Dự Cộng Đồng của Phi Trường JWA (CPP) và Cơ Quan Quản Trị Hàng Không Liên Bang (FAA).

JWA's CIP đã được sửa soạn để được chấp thuận bởi Hội Đồng Giám Sát (Hội Đồng) Quận Cam (OC). Những dự án bao gồm trong CIP cho thấy Quận Cam (Quận) dự trù phát triển và xây dựng những dự án cải thiện vốn này để cung cấp những phúc lợi quan trọng cho các cư dân, doanh nghiệp, và du khách của Quận Cam. Những dự án được thêm vào hay lấy đi từ CIP trên căn bản thường niên, tùy thuộc vào sự chấp thuận của Hội Đồng.

JWA's CIP sẽ được xem xét bởi Ủy Ban Phi trường OC và Hội Đồng Giám Sát OC tại những cuộc họp được xác định dưới đây. Cơ hội để công chúng bình phẩm sẽ được cung cấp tại cả hai phiên họp.

NHỮNG CƠ HỘI ĐỂ CÔNG CHÚNG BÌNH PHẨM VỀ JWA'S CIP

ỦY BAN PHI TRƯỜNG OC
THỨ TƯ, 15 THÁNG NĂM, 2024 –
5:00 GIỜ CHIỀU.
PHÒNG HỌP ỦY BAN PHI
TRƯỜNG JWA
3160 AIRWAY AVENUE, COSTA
MESA, CA 92626

Thời gian họp và chi tiết có thể thay đổi. Xin vào trang mạng Ủy Ban cho những chi tiết mới nhất:
<https://www.ocair.com/about/administration/airport-governance/commissions/orange-county-airport-commission/>

Bình Phẩm có thể nộp bằng điện thư tại egallegos@ocair.com Không được quá ngày 8 Tháng Năm, 2024.

Yêu cầu trợ giúp về ADA hay thông dịch viên ngôn ngữ, xin liên lạc JWA ít nhất 72 giờ đồng hồ trước khi cuộc họp bắt đầu tại egallegos@ocair.com hay (949) 252-5237.

HỘI ĐỒNG GIÁM SÁT OC
THỨ BA, 4 THÁNG SÁU, 2024 –
9:00 SÁNG.
VĂN PHÒNG HÀNH CHÁNH PHÍA
BẮC QUẬN
PHÒNG HỌP HỘI ĐỒNG
400 W CIVIC CENTER DR,
SANTA ANA, CA 92701

Thời gian họp và chi tiết có thể thay đổi. Xin vào trang mạng Hội Đồng cho những chi tiết mới nhất:
<https://board.ocgov.com/meetings-agendas>

Muốn biết thêm thông tin làm thế nào để tham dự cuộc họp, hay muốn bình phẩm, hay nộp phê bình bằng điện thư, xin vào trang mạng bên trên để biết thêm thông tin

Yêu cầu trợ giúp về ADA hay thông dịch viên ngôn ngữ, xin liên lạc với Thư Ký Hội Đồng, Phần Vụ Dịch Vụ Hội Đồng ít nhất 72 giờ đồng hồ trước khi cuộc họp bắt đầu tại số 714-834-2206.

BẢNG THÔNG BÁO NÀY VÀ MỘT PHẦN CIP CỦA PHI TRƯỜNG ĐƯỢC PHIÊN DỊCH VÀ ĐÍNH KÈM TRONG NHỮNG NGÔN NGỮ THÔNG DỤNG CỦA QUẬN NHƯ ANH NGỮ, TÂY BAN NHA, TIẾNG VIỆT, ĐẠI HÀN VÀ TRUNG HOA. THÔNG DỊCH CỦA NHỮNG NGÔN NGỮ PHỤ TRỢI KHÁC CÓ THỂ CÓ SẴN TÙY THUỘC SỰ YÊU CẦU BẢNG CÁCH GỬI ĐIỆN THƯ ĐẾN CIVILRIGHTS@OCAIR.COM TỚI HẠN LÀ NGÀY 8 THÁNG NĂM, 2024.

MUỐN BIẾT THÔNG TIN VỀ KẾ HOẠCH THAM DỰ CỘNG ĐỒNG JWA VÀ ĐIỀU KHOẢN VI KẾ HOẠCH DÂN QUYỀN, XIN VÀO [HTTPS://WWW.OCAIR.COM/ABOUT/ADMINISTRATION/TITLE-VI/PLAN](https://www.ocair.com/about/administration/title-vi/plan)

MUỐN BIẾT THÔNG TIN VỀ NHỮNG CƠ HỘI THƯƠNG MẠI TẠI JWA, XIN VÀO [HTTPS://WWW.OCAIR.COM/BUSINESS/BUSINESS-OPPORTUNITIES/CONTRACT-OPPORTUNITIES/](https://www.ocair.com/business/business-opportunities/contract-opportunities/)

